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"NINA WATU WENGI KATIKA MJI HUU" 
 

MATENDO 18:1-22 
Andiko la Kimsingi:—“Ulimwenguni mtakuwa na dhiki; lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda 

ulimwengu.”— Yohana 16:33. 
 
MTAKATIFU. PAULO alikaa Athene kwa muda mfupi tu, uongozi wa Bwana ukimwongoza 
hadi Korintho. Sila alikuwa amebaki kwa muda huko Beroya, na Timotheo huko Thesalonike, na 
baadaye akarudi Filipi. Wakati huo huo Mtakatifu Paulo alitupwa chini sana. Waraka wake kwa 
Wakorintho, ulioandikwa baadaye, unaonyesha waziwazi kuvunjika moyo kwake na uwezekano 
wa ugonjwa. Aliandika, “Nalikuwa pamoja nanyi katika udhaifu na woga na matetemeko mengi. 
(1 Wakor. 2:3) Mambo yaliyompata katika Filipi, mafanikio yake madogo huko Athene, 
wembamba wa mkoba wake, na uhitaji wake wa ushirika, vilichangia kumfanya ashuke moyo 
sana, na anatujulisha kwamba Bwana alimtia moyo kwa kumtia moyo. maono. Mara tu baada ya 
kuwasili Korintho aliwakuta Akila na Prisila mkewe. Walikuwa watengeneza mahema, na hii 
ikiwa ni biashara ya Paulo (kama kila kijana wa Kiyahudi alitakiwa kujifunza kazi fulani) alikaa 
na kufanya kazi pamoja nao. Kuhusu kipindi hiki cha mateso yake aliwaandikia Wathesalonike, 
“Basi, ndugu, tulifarijiwa juu yenu katika dhiki zetu zote na dhiki zetu, kwa imani yenu. (1 The. 
3:7) Na baadaye aliandika juu ya uzoefu wake kwa Wakorintho, akisema, “Hata saa hii ya sasa 
tuna njaa na kiu, na tu uchi, tunapigwa ngumi, hatuna makao; tukitenda kazi kwa mikono yetu 
wenyewe; tukitukanwa, twabariki; tukiudhiwa, twastahimili; tukitukanwa, twasihi; tumefanywa 
kuwa kama uchafu wa dunia, takataka za vitu vyote hata leo." 1 Kor. 4:11-13.  
 
Wengi wetu tunaweza kupata somo katika uzoefu wa Mtakatifu Paulo. Ikiwa Mungu alimruhusu 
kuwa katika uhitaji, kuteswa, kusingiziwa, kuonewa—ikiwa alihitaji uzoefu kama huo ili kuleta 
yaliyo bora zaidi yaliyokuwa ndani yake na kuzifanya nyaraka zake kuwa za manufaa zaidi kwa 
Kanisa, ikiwezekana kushughulika na Bwana. nyakati fulani tunaweza kuwa na mtazamo 
uleule—kujitayarisha kwa manufaa zaidi katika utumishi wake.  
 
PAULO ALISHINDANA KWA ROHO  
 
Ijapokuwa kukatishwa tamaa kwake na ukweli kwamba kazi yake ya kutengeneza hema 
haikumtosha kwa kiasi kidogo kumpa mambo ya staha na heshima, kamwe hakusahau kwamba 
utume wake mkuu maishani ulikuwa ni kuhubiri Injili. Ikiwa kupata mkate wake wa kila siku 
kulizuia kuhubiri kwake wakati wa juma angalau alichukua siku zake za Sabato kwa kazi ya 
maana zaidi wakati angeweza kufikia kutaniko la Wayahudi. Tunasoma kwamba alijadiliana nao 
katika sinagogi kila siku ya Sabato. Lakini inaonekana alikuwa chini ya kipimo cha kizuizi na 
hakusema kwa ujasiri wake wa kawaida na nguvu, labda kwa sababu ya ukosefu wa msaada wa 
maadili, ambayo ni jambo muhimu kwa wote na muhimu kwa wengi. Lakini hatimaye Sila na 
Timotheo walifika, wakileta pamoja nao si tu ushirika mzuri na habari za kutia moyo kutoka 
Beroya, Thesalonike na Filipi, bali pia, kama Mtume anavyotuambia, zawadi—pengine kabisa 
kutoka kwa Lidia, muuzaji wa rangi ya zambarau, aliyedhaniwa kuwa nayo. imekuwa raha 
mazingira. Athari za kutia moyo hizi zinaonyeshwa. Paulo alisongwa rohoni—alihisi nguvu  



mpya ikimhimiza bado kuwasilisha ujumbe wake kwa nguvu zaidi na kuleta mambo kwenye 
lengo na mgogoro katika sinagogi. Baada ya kushuhudia kwa ujasiri mkubwa na kukuta ujumbe 
wake umekataliwa na wengi wa sinagogi, Mtakatifu Paulo alijilazimisha mgogoro huo 
mwenyewe kwa kutikisa vazi lake kana kwamba hata kuondoa mavumbi kutoka kwao, 
akiwaambia wale waliopinga na kukufuru, " Damu yenu na iwe juu ya vichwa vyenu. Mimi ni 
safi. Tangu sasa nitakwenda kwa mataifa." Kuna nyakati ambapo chanya ni muhimu kabisa, 
ingawa husababisha mgawanyiko kati ya wale wanaodai kumtumikia Mungu yule yule. Kuna 
nyakati ambapo nzuri zaidi inaweza kupatikana hivyo kuliko kwa kuendelea chini ya hali mbaya.  
 
Ndivyo ilivyo leo. Mafuta na maji havitachanganyika, na muda unaotumika kujaribu 
kuvichanganya umepotea kabisa. Wakati uchungu chanya na chuki zinaonyeshwa, kama ilivyo 
katika kesi inayozingatiwa, ni bora kujiondoa. Lakini si Mtume wala sisi tungetambua kuwa 
inafaa au inakubalika hata kidogo kwamba watu wa Bwana wanapaswa kugombana na kuudhika 
wao kwa wao kwa mambo madogo yasiyostahili kuzingatiwa. Kutikisa mavumbi hakukuwa tu 
kile ambacho Bwana wetu alipendekeza bali ni desturi ya wakati ule, onyo kama ilivyokuwa, 
kwamba Mtume alihisi kwamba alikuwa ametekeleza wajibu wake wote na kuacha jukumu hilo 
juu ya mabega yao wenyewe.  
 
Athari ilikuwa nzuri kwa njia mbili. Ilimsaidia Krispo, mtawala wa sinagogi, kuchukua 
msimamo madhubuti, ilhali sivyo angeweza kudumaa katika ukuzi wake wa kiroho. Krispo 
aliamua kwa ajili ya Bwana Yesu na kuchukua msimamo wake pamoja na Mtume na wengine 
wachache. Pili, ukweli kwamba Wayahudi walikuwa wamemkataa Mtume na ujumbe wake 
ungevuta hisia za watu wa mataifa mengine hasa kwa Injili yake. Na baadhi ya hawa tayari 
wameamini. Mikutano hiyo mipya ilifanywa katika nyumba ya Yusto, mwanamume mcha 
Mungu aliyeishi karibu na sinagogi. Hivyo ujumbe wa Paulo katika sinagogi ungeendelea 
kuwakumbusha Wayahudi walipokuwa wakihudhuria ibada hii ya sinagogi na ungekuwa 
mwaliko wa kuendelea kwao kuingia na kusikia zaidi kuhusu utimizo wa unabii katika Yesu. 
Matokeo yalikuwa kwamba idadi kubwa ya Wakorintho walikubali neema ya Mungu na 
kubatizwa , hivyo kuashiria kuwekwa wakfu kwao. Acheni, pia, tujifunze kwamba upinzani si 
lazima uwe jambo baya kwa kazi ya Bwana. Ni salama kusema kwamba hali hatari zaidi ni ile 
iliyotuama.  
 
Ni dhahiri Bwana aliona kwamba mtumishi wake Paulo alihitaji kutiwa moyo maalum kwa 
wakati huu na kwa hiyo maono mengine yalitolewa ambapo aliambiwa, “Usiogope, bali nena, 
wala usinyamaze; kwa maana mimi ni pamoja nawe, wala hapana kukudhuru, kwa kuwa nina 
watu wengi katika mji huu."  
 
Hii inatupa utambuzi wa namna gani kwa usimamizi wa Kimungu wa ujumbe wa Injili na 
watumishi wake! Maneno haya yanatukumbusha jinsi gani ahadi kwamba Bwana hatatuacha 
tujaribiwe kupita tuwezavyo, lakini, pamoja na kila jaribu, atatupatia pia njia ya kutokea! Maono 
hayo na ujumbe wake, tunaweza kuwa na hakika, haikuwa kwa ajili ya Mtume tu, bali kwa ajili 
yetu pia na kwa ajili ya watu wote wa Bwana tangu wakati huo hadi sasa. Mungu huyohuyo ni 
tajiri kwa wote wamwitao na anayeweza kuwakinga na kuwaokoa watumishi wake wote na 
atawaruhusu tu uzoefu kama vile hekima yake isiyo na kikomo inavyoona itakuwa yenye  



manufaa kwa kazi yake, na kuwafanyia watumishi wake kazi kubwa zaidi. utukufu wa milele 
upitao na milele.  
 
Kauli ya Bwana kwamba alikuwa na watu wengi huko Korintho inatufundisha somo pia. 
Inaonyesha kwamba Bwana anaijua mioyo ya wote—na ana uangalifu, si kwa watakatifu wake 
tu, bali pia kwa wale ambao bado hawajasikia na kupokea neema yake, lakini ambao mioyo yao 
iko katika mtazamo unaofaa wa uaminifu, unyofu. Somo zaidi linakuja kwetu katika uhusiano 
huu. Yatupasa kukumbuka kwamba Bwana ndiye msimamizi wake mwenyewe wa umisheni na 
ana uwezo na nia ya kuwaongoza watumishi wake waliowekwa wakfu, si tu kwa mwelekeo na 
mahali pa huduma, bali pia kuhusu muda watakaobaki ili kutimiza mapenzi yake na tabia yake. 
ya mambo ambayo yatakuwa muhimu kwao ili kutimiza makusudi yake. Kadiri imani yetu 
inavyoweza kufahamu hali hii, ndivyo tunavyoweza kumtegemea zaidi Bwana na kutumia 
hekima yake badala ya yetu; ndivyo tutakavyofaulu zaidi kama watumishi wake; na furaha zaidi 
na kuridhika; kwa sababu tukitambua kwamba mambo yote yanafanya kazi pamoja kwa manufaa 
yetu na kwa wote walio wake, yametiishwa chini ya uongozi wake.  
 
MWAKA NA MIEZI SITA AKIFUNDISHA  
 
Korintho ilipewa jina la utani la Maonyesho ya Ubatili Ulimwenguni, kwa sababu ilikuwa kitovu 
cha upuuzi, kutafuta anasa, n.k. Inasifiwa kuwa moja ya majiji machafu na ya uasherati zaidi ya 
siku zake. Labda mwanzoni inaweza kuonekana kuwa ya ajabu sana kwetu kwamba jiji hili 
mbovu zaidi kati ya miji mikuu linapaswa kutoa matokeo makubwa zaidi ya kiroho kuliko 
mengine yoyote, ili Bwana aeleze kwa njia maalum kwamba alikuwa na "watu wengi" huko na 
angemweka kizuizini balozi wake huko kwa muda wa mwaka mmoja. nusu, huku katika maeneo 
mengine alikuwa ameruhusiwa kukaa siku chache au majuma machache tu. Falsafa ya jambo 
hilo inaonekana kuwa hii: Maadili ya nje mara nyingi huongoza kwenye roho ya kifarisayo ya 
kujiona kuwa mwadilifu, ambayo ni hatari zaidi na ni adui mbaya sana kwa uadilifu wa kweli. 
Kwa upande mwingine, pale dhambi inapodhihirika waziwazi inakuwa na athari ya kuchukiza 
kwa walio safi moyoni, kwa wale wote wanaopenda uadilifu, na chukizo hili kutoka kwa maovu 
linaonekana kuitayarisha mioyo kama hiyo vyema zaidi kwa ajili ya kujiweka wakfu kwa kweli 
kwa Bwana na kwa ajili yake. ujumbe. Nadharia hii ni nzuri, angalau katika kazi ya umishonari 
huko Korintho, tofauti na ile ya mahali pa heshima zaidi katika sifa.  
 
Somo kwetu katika uhusiano huu ni kwamba tunapaswa kujilinda mioyoni mwetu dhidi ya roho 
hii ya kujiona kuwa waadilifu wa kujitunza kwa nje, ambayo haina utakatifu wa kweli, utakaso 
wa kweli. Je, si kwa mstari huu kwamba Bwana aliliona kosa moja la Makanisa saba, akisema, 
"Kwa kuwa una uvuguvugu, wala hu baridi wala hu moto, nitakutapika utoke katika kinywa 
changu? Kwa sababu wasema, Mimi ni tajiri mwenye mali, wala huna haja ya kitu; nawe hujui 
ya kuwa wewe u mnyonge, na mwenye mashaka, na maskini, na kipofu, na uchi." (Ufu. 3:16, 17) 
Hili ni shtaka la Bwana wetu dhidi ya hali ya sasa ya Kanisa, yenye utajiri mwingi wa faida za 
kidunia, yenye utajiri wa mapendeleo ya kiroho, yenye kujitosheleza sana. Hebu na tujihadhari 
isije kwa namna yoyote au kwa kiwango chochote uvuguvugu kama huo utatujia na tukakosa 
kibali cha Mungu.  
 
"UWE MJASIRI"  



Maneno ya Bwana wetu katika Andiko la Dhahabu yanapaswa kutufariji, kama vile 
yamewafariji watu wake kwa karne kumi na nane zilizopita: "Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini 
jipeni moyo; mimi nimeushinda ulimwengu." Hakuna maoni kwamba tunaweza kuepuka dhiki 
kama hiyo. Hakika tukiepuka mateso ya Kristo tutanyimwa sehemu katika utukufu wake ujao. 
Kwa hiyo, tusitamani kuepuka dhiki, bali tuendelee kwa ujasiri; walakini, si kwa majivuno 
kupita kiasi, si kwa ujasiri sana, bali kwa upole, kwa woga, kwa kutumainia ahadi za Bwana 
ambazo ameshinda na anaweza kutusaidia katika saa ya majaribu, na atafanya hivyo ikiwa lakini 
tukikaa katika upendo wake na kutafuta. ulinzi wake. Ni kwa kuzingatia msaada huu ulioahidiwa 
ndipo tunahimizwa "kuwa na moyo mkuu." "Yeye aliye upande wetu ni mkuu kuliko wote 
wanaotupinga." Sio tu ushindi utakuwa wetu, lakini, zaidi ya hii, ni yetu tayari. "Hakuna 
chochote kitakachokuumiza." Yale ambayo huenda yakaonekana kwa wengine kuwa mabaya 
kwetu, lazima, chini ya usimamizi wa Mungu, yatokeze baraka. 


